
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í 
forsendum meiri hluta Umhverfis- og samgöngunefndar. Málið hefur ekki 
fengið þá umræðu sem nauðsynleg er svo sátt náist um málið eða höfnun. 
En hvor leiðin sem verður farin verður að vera málefnaleg.
Kveðja,
Ásgeir Þór Ólafsson


